

## Dịch Vụ và Hỗ Trợ Chăm Sóc Dài Hạn Medicaid

Medicaid bao trả cho các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc dài hạn (LTSS) tại các cơ sở điều dưỡng và trong cộng đồng dành cho những người đủ điều kiện về mặt y tế nhưng không có khả năng chi trả chi phí chăm sóc. Giới hạn thu nhập được tính cho những người cần dịch vụ LTSS là 300% số tiền Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) dành cho một cá nhân. Những người có thu nhập vượt quá giới hạn vẫn có thể đủ điều kiện nhận Medicaid, nếu chi phí chăm sóc dài hạn tư nhân lớn hơn thu nhập của họ. Ngoài ra, chương trình có các quy định về khả năng hội đủ điều kiện đặc biệt dành cho người đã kết hôn có vợ/chồng sống trong cộng đồng để cho phép vợ/chồng giữ một số tài sản để hỗ trợ vợ/chồng.

### Chăm Sóc Ở Cơ Sở Điều Dưỡng

Nếu một người cần Medicaid để trang trải chi phí chăm sóc tại thời điểm được nhận vào cơ sở điều dưỡng, thì người đó phải (1) **nộp đơn đăng ký Medicaid** tại sở dịch vụ xã hội địa phương phục vụ tại địa phương cuối cùng mà người đó cư trú trước khi được nhận vào cơ sở điều dưỡng và (2) yêu cầu hoàn thành **sàng lọc trước khi tham gia** để cho phép Medicaid thanh toán cho dịch vụ chăm sóc cần thiết về mặt y tế tại cơ sở điều dưỡng.

### Chăm sóc Dựa trên Cộng đồng (CBC) được Medicaid bao trả

**Dịch vụ Miễn trừ CBC**, có thể là giải pháp thay thế cho cơ sở điều dưỡng hoặc loại hình chăm sóc tại cơ sở khác. Có các chương trình miễn trừ đặc biệt phục vụ các nhóm dân số cụ thể, ví dụ: người già yếu và người khuyết tật cũng như những người khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển hoặc các tình trạng y tế nghiêm trọng cần sự hỗ trợ của thiết bị y tế và dịch vụ chăm sóc điều dưỡng lành nghề. Chấp nhận chăm sóc Miễn trừ CBC yêu cầu sàng lọc trước khi tham gia và được bác sĩ chấp thuận. Mỗi trường hợp miễn trừ có các quy trình sàng lọc và phê duyệt trước khi tham gia cũng như các tiêu chí đủ điều kiện khác nhau.

1. Miễn Trừ Khuyết Tật Phát Triển (DD) Virginia có ba kiểu miễn trừ tập trung vào những cá nhân được chẩn đoán là khuyết tật phát triển. Ba kiểu miễn trừ cung cấp dịch vụ liên tục là:
  - Xây Dựng Khả Năng Độc Lập (BI) cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên
  - Hỗ Trợ Gia Đình & Cá Nhân (FIS)
  - Sinh Hoạt Cộng Đồng (CL)

Chương trình Miễn trừ DD đem đến các lựa chọn hỗ trợ và dịch vụ để sống thành công, học tập, sức khỏe thể chất và hành vi, việc làm, giải trí và hòa nhập cộng đồng. Chương trình này có một danh sách chờ và các vị trí được phân bổ dựa theo độ khẩn cấp của nhu cầu.

2. Chương trình Miễn trừ Chăm sóc Phối hợp của Khối thịnh vượng chung (CCC) Plus

Miễn trừ CCC Plus thuộc về chương trình chăm sóc được quản lý của Medicaid: Chương trình Sức khỏe CCC Plus. Chương trình này phục vụ mọi lứa tuổi và không có danh sách chờ. Chương trình Miễn trừ CCC Plus đem đến các lựa chọn hỗ trợ và dịch vụ để sống thành công, điều dưỡng, nghỉ ngơi, công nghệ hỗ trợ và điều chỉnh môi trường.

### Khoản Bệnh Nhân Trả

Người nhận LTSS được Medicaid bảo hiểm phải đóng góp một phần thu nhập được tính của họ cho chi phí chăm sóc. Đây được gọi là khoản bệnh nhân trả. Các khoản trợ cấp được cung cấp cho các nhu cầu cơ bản của người đó, hỗ trợ con cái hoặc vợ/chồng trong cộng đồng và các tình huống khác. Tại thời điểm tiếp nhận vào cơ sở điều dưỡng hoặc các dịch vụ Miễn trừ CBC, nhân viên phụ trách xét điều kiện sẽ xác định số tiền bệnh nhân phải trả và thông báo cho người đó về số tiền đó. Người nhận Thu nhập An sinh Bổ sung (SSI) và người không có nguồn thu nhập nào khác không phải đóng góp vào chi phí chăm sóc.